



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# สยามรัฐ

Start Rate  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 200

Section: First Section/เกษตร

วันที่: พุธ 4 ตุลาคม 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 23536

Col.Jack: 109.92 Ad Value: 93,432

คอลัมน์: สกู๊ปพิเศษ: ชูถนนยางพาราเมืองตรังต้นแบบ...ส่งเสริมใช้ยางในประเทศ

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 12

PRValue (x3): 280,296

คลิป: ชาว-ดำ



## สกู๊ปพิเศษ



### ชูถนนยางพาราเมืองตรัง ต้นแบบ...

### ส่งเสริมใช้ยางในประเทศ >12



# ชูถนนยางพาราเมืองตรัง ต้นแบบ...ส่งเสริมใช้ยางในประเทศ



## สกู๊ปพิเศษ

จากนโยบายในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศของรัฐบาล มีหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญและสนใจในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่นำมาจึงเกิดโครงการส่งเสริม

การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ (คสร.) รับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรส่วนหนึ่งเพื่อลดปริมาณในตลาด และเป็น การขึ้นราคายางให้สูงขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ถือเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งแรกในประเทศไทย ที่นำถนนยางพารามาดำเนินการจริง และมีการตั้งงบประมาณต่อเนื่อง โดยก่อสร้างถนนด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมทบงบประมาณกับท้องถิ่นอื่นในพื้นที่ 5 ตำบล 6 กิ่ง 46 ซึ่งริเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2558-2560 รวมทั้งสิ้นกว่า 120 สาย

ทาง ได้แก่ ถนนประเภทพาราเคพซีล ที่สายหนองห้าง-มาบม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำมุด เชื่อม ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง สายสะพานหงส์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ เชื่อม ตำบลน้ำมุด อ.เมืองตรัง และถนนประเภทแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแบกพอกหมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง ใช้งบประมาณเกือบ 400 ล้านบาท และสามารถใช้น้ำยางพาราได้มากกว่า 200,000 กิโลกรัม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ยางสดในจังหวัดและที่สำคัญ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคายาง



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# สยามรัฐ

Slam Ratt  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 250

Section: First Section/ไทยศร

วันที่: พุธ 4 ตุลาคม 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 23536

Call back: 109.92 Ad Value: 93,432

คอลัมน์: สก๊อปพิเศษ: ชุณหอาษาพาราเมืองควังคันทันแบบ...สกริมโซยางโนปะเทศ

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

PRValue (x3): 290,296

คลิ๊ป: ชาว-ค้า



## พาราตกค้า

ทั้งนี้ ดร.วิชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับประเทศ ได้ลงพื้นที่ จังหวัดตรัง เพื่อหาแนวทางส่งเสริมใช้ยางในประเทศ มุ่งเน้นทำถนนยางพารา

ดร.วิชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ถนนผลมยางพารา ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ดำเนินการนำงานวิจัยมาใช้ให้เกิด



ประโยชน์ได้จริง นับว่าเป็นองค์การรัฐต้นแบบที่ให้ความสำคัญในการนำยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ในการแปรรูปและใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก่อสร้างถนนผลมยางพารา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพและประสิทธิภาพของถนนที่ทำจากยางพาราอย่างเป็นรูปธรรม นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการร่วมกัน



ผลักดันและส่งเสริมการใช้ยางพาราในการทำถนนเพื่อกระตุ้นการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาต้องกันอื่นๆ ยังไม่สามารถดำเนินการและผลักดันถนนยางพารามากนัก ซึ่งต้องให้กรมทางหลวงมีมาตรฐานราคากลางเป็นมาตรฐานที่รับรองมาให้ เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถหยิบเอาไปใช้ได้ แต่ขณะนี้ไม่มีผลการดำเนินการชัดเจน มีหลักการที่ปฏิบัติได้ คาดว่าประเทศไทยจะมีการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า จะส่งประโยชน์ทุกภาคส่วน และประโยชน์ที่สำคัญจะเกิดแก่เกษตรกรชาว

สวนยาง ผู้ผลิตวัตถุดิบต้นทางที่จะขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม

ดร.วิระชัย แสลงแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับประเทศ กล่าวว่าการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จังหวัดตรังที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ มีแนวทางร่วมกันว่า จะใช้โมเดลถนนจังหวัดตรัง เป็นตัวอย่างในการเสนอให้รัฐบาลมีการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมเนื่องจากถนนที่มีส่วนผสมของยางพาราจะมีอายุการใช้งานที่สูงกว่ายางมะตอย 2 เท่า ในขณะที่มีต้นทุนสูงกว่ากันไม่มากนัก ตารางเมตรละ 100 กว่าบาท โดย



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# สยามรัฐ

Size: 80x110  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 250

Section: First Section/เกษตร

วันที่: พุธ 4 ตุลาคม 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 23536

หน้า: 1(ค่าเช่า), 12

Col.Inch: 109.92 Ad Value: 93,432

PRValue (x3): 280,296

ศิลปิน: ชาร-คำ

คอลัมน์: สก๊อปพิเศษ: อุณหภูมิต่ำกว่าเมืองควีนส์แลนด์...ส่งเสริมให้อาใจในประเทศ

ประมาณ แต่เมื่อเทียบด้านอายุการใช้  
งานแล้วถือว่าคุ้มค่าและยังเป็นการช่วย  
เหลือเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งจะนำมติดี  
ดังกล่าว เสนอยังกระทรวงคมนาคม ต่อ  
ไป





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ยี่ภษ <https://www.yak.in.th/>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 05:18

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. คาดราคายางกลับมา 60 บ./กก. | 20-09-60 | ชัดข่าวเที่ยง



ข่าวสาร

ปีนเบือ

กีฬา

ธุรกิจ

เทคโนโลยี

ไลฟ์สไตล์

แฟชั่น (วีดี)

วิดีโอ

## กยท. คาดราคายางกลับมา 60 บ./กก. | 20-09-60 | ชัดข่าวเที่ยง



การยางแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าเพิ่มรายได้ชาวสวนยางเป็น 18,000 บาทต่อไร่ภายใน 5 ปี โดยเน้นการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต และคาดว่าจากมาตรการที่ออกมาจะทำให้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 กลับมาอยู่ในระดับ 60 บาทต่อกิโลกรัมในเร็ววันนี้

ติดตามเราได้ที่นี่

Website : <http://www.thairath.tv>

Facebook : <https://www.facebook.com/thairathtv>

Twitter : [https://twitter.com/Thairath\\_TV](https://twitter.com/Thairath_TV)

Instagram : <https://instagram.com/thairathtv>

Youtube Channel : <https://www.youtube.com/channel/UCrFDdD-EE05N7gJwZho2wqw>

## “จับทิศ พืชราคาอย่างพารา” ผู้ว่าการ กยท. เสวนา ร่วมตลาดหลักทรัพย์ เจาะลึกทิศทางราคาอย่างครึ่งหลังปี '60

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมเสวนาหัวข้อ อนาคตยางพาราไทย โอกาสและความท้าทาย ภายในงานสัมมนาพิเศษ “จับทิศ พืชราคาอย่างพารา” โดยเจาะลึกแนวโน้มทิศทางราคาอย่างครึ่งหลังปี 60 พร้อมชี้แนวทางสนับสนุนสินค้ายางพาราของภาครัฐในฐานะประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร. ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ภาพรวมของการเสวนาในวันนี้ได้นำเสนอผลการประชุมในระดับไตรภาคีให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงผู้เข้าร่วมงานรับทราบ ว่า 3 ประเทศผู้ส่งออกยางใหญ่ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียมองว่าปัจจัยพื้นฐานยางพาราในระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง คือ มีความต้องการใช้ยางสูง ขณะเดียวกันปริมาณยางช่วงเวลานี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีปริมาณน้อยกว่า เนื่องจากประสบอุทกภัยน้ำท่วม ฝนตกหนัก ทั้งภาคอีสานและภาคใต้ ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียประสบภาวะอากาศหนาวไม่สามารถกรีดยางได้ ปริมาณยางที่ออกมาสู่ตลาดจึงมีปริมาณค่อนข้างต่ำ ฉะนั้น เมื่อมองปัจจัย demand และ supply ประกอบกันแล้วยังเป็นบวก ประกอบประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ซื้อยางรายใหญ่ มีปริมาณยางใน stock ลดลง อย่างชัดเจนกว่า 19% ในช่วงระยะเวลาเดือนกว่าๆ ที่ผ่านมา จึงทำให้จีนมีความต้องการนำเข้าผลผลิตยางเพิ่มขึ้นเช่นกัน

สำหรับราคาอย่างที่มีการปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมาเป็นเรื่องการเก็งกำไรของตลาดล่วงหน้าทั้ง 3 ตลาด เพราะเมื่อมีการตรวจสอบเรื่องแรงซื้อกับแรงขาย พบว่าแรงขายมีมากขึ้นไป เมื่อใกล้ถึงเวลาส่งมอบ จะมีแรงซื้อย้อนกลับมา เพราะฉะนั้น ในระยะสั้นใกล้จะเห็นว่าราคามีการปรับตัวขึ้น โดยตลอด ช่วง 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาปัจจัยดังกล่าวได้สะท้อนมาถึงราคาในประเทศไทย เช่น ราคาอย่างผ่านรมควันขึ้น 3 ที่ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 8 บาท จึงถือว่าราคาอย่างเริ่มมีการไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการเสวนาครั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย



ประเทศไทยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักลงทุนถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปที่สนใจจะเข้าซื้อขายในตลาดยางล่วงหน้าของประเทศไทย (TFEX) เข้าใจถึงการร่วมมือกับนักธุรกิจวางแผนดำเนินการด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ราคาอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยเบื้องต้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่าแรงขายมีมากกว่าแรงซื้อ ดังนั้น ต้องสร้างแรงซื้อในตลาดให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความสมดุลและดันราคาให้เข้าสู่ดุลยภาพ สิ่งสำคัญ คือ การร่วมกันในลักษณะของเงินกองทุนเพื่อเพิ่มแรงซื้อ ซึ่งเป็นการเข้าซื้อทั้งในตลาดส่งมอบจริงและตลาดการซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเมื่อเพิ่มกำลังซื้อทั้ง 2 ตลาดแล้ว จะเห็นว่าในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคามีการปรับช่วงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันทั้ง 2 ตลาด ซึ่ง กยท. จะดำเนินการเพิ่มแรงซื้อต่อไป จนกว่าราคาจะอยู่ในกรอบที่ทุกฝ่ายสามารถอยู่ได้ ทั้งในภาคของเกษตรกรผู้ประกอบการ และผู้ใช้อย่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

“การตั้งเป้าราคาจะมองเป็นกรอบของราคา เปรียบเทียบจากต้นทุนการปลูกของเกษตรกร ณ วันที่ อยู่ที่ประมาณ 50 กว่าบาท (อ้างอิงตัวเลขจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เมื่อบวกกำไรพื้นฐานราคาควรอยู่ที่ 60 กว่าบาท โดยมองว่ากรอบของราคาในปีนี้ เมื่อวิเคราะห์จากปริมาณของความต้องการแล้ว น่าจะอยู่ในกรอบ 60 ถึง 70 บาท ซึ่งเป็นกรอบที่คิดว่าทุกฝ่ายสามารถดำเนินธุรกิจของตัวเองได้ในส่วนของเกษตรกรจะไม่กระทบความเป็นอยู่ของเกษตรกรสำหรับในส่วนของนักลงทุน คาดว่าจะเป็นระดับราคาที่ยังมีโอกาสทำกำไรได้”

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ คือ การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจะต้องเป็นข้อมูลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง มีความถูกต้องชัดเจน ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่ามีข่าวลือ และข้อมูลต่างๆ ที่ไม่เป็นความจริง ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดมีผลค่อนข้างมากต่อจิตวิทยาของตลาด เพราะฉะนั้น เราควรเลือกรับข้อมูลข่าวสารโดยตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและอย่าหลงเชื่อข่าวลือเพราะถือว่าโอกาสของตลาดอย่างยังมีอีกมาก □





ฉบับที่ 166 กันยายน 2560

เกษตรศาสตร์ วิจารณ์

รายงานพิเศษ



## กยท.ผลักดันให้เกิดตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น ชูจุดแข็งการทำยางด้วยสะอาด ช่วยแก้ปัญหาราคาตกต่ำ เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม







ภาคเหนือเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราของไทย โดยรวมมีประมาณ 789,762 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 113,012 ตันต่อปี และมีกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทั้งสิ้น 55 แห่ง ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคเหนือเผชิญกับสภาพปัญหาด้านราคา ซึ่งเกษตรกรจะขายยางได้ราคาต่ำกว่าภาคอื่นๆ ในขณะที่สถานการณ์ราคายางตกต่ำ เกษตรกรก็ยังคงกับปัญหาเรื่องของการรับซื้อผลผลิตที่หาค่อนข้างยาก ไม่สามารถขายผลผลิตได้ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ทาง กยท. จึงได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ เป็นการพัฒนาห่วงโซ่ยางพาราของพื้นที่ให้เป็นระบบ และเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้นำคณะทีมงานและผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการดำเนินงานของตลาดยางพาราระดับท้องถิ่นภายใต้การดำเนินงาน



นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

ของสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาห่วงโซ่ยางพาราทั้งระบบ รับซื้อยางพาราในพื้นที่รวม 3,000 กว่าไร่ ครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ การผลิตยางของเกษตรกรในสหกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นยางก้อนถ้วยดังนั้นการดำเนินการซื้อขายยางพาราของสมาชิกจึงต้องเป็นไปตามมาตรฐานยางก้อนถ้วย คือ ลักษณะยางก้อนถ้วยต้องมีจำนวนเม็ดกรีก 6-8 เม็ด และใช้กรดพอร์ติกหรือกรดซิลิโคนในการทำให้ยางแข็งตัวหลังจากที่กรีด

ที่สำคัญยางก้อนถ้วย จะต้องไม่มีสิ่งเจือปนใดทั้งภายในและภายนอก เช่น เบริกไม้ ดิน ทราย อีกทั้งการเก็บรวบรวมยางก้อนถ้วยต้องเก็บใส่ตะกร้า และกระสอบตาข่ายในการนำยางก้อนถ้วยมาขายที่สหกรณ์ สำหรับจุดแข็งของยางที่นี้คือ ยางขาวสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนใดๆ ทั้งนี้ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ระบุว่าเป็น





ฉบับที่ 166 กันยายน 2560

ตัวอย่างสหกรณ์ ที่เข้มแข็ง มีการจัดการบริหารที่ดี ด้วยการเสริมจุดแข็ง ทดแทนจุดอ่อนที่พื้นที่ห่างไกลจากโรงงานมาก ขณะที่พื้นที่เป็นตลาดขึ้น และถูกเขาจึงเหมาะแก่การทำยางก้อนถ้วยเนื่องจากสะดวกในการเก็บและขนส่งมากกว่าประเภทอื่น

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า "วันนี้ถือโอกาสพาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่มาดูตัวอย่างของตลาด ซึ่งเป็นตลาดในระดับท้องถิ่น เดิมตอนที่ยังเป็น สกย. จะมีตลาดที่เราเรียกว่าตลาด 108 มาจากตลาด 108 แห่งก็เลยมีการเรียกติดปากกันว่าตลาด 108 แต่ ณ วันนี้เราได้พัฒนาโดยนำเอาตลาด 108 เดิมเข้าสู่ท้องถิ่น ให้สหกรณ์ในท้องถิ่นรวมตัวกันแล้วมาทำประโยชน์ของตลาดให้มากขึ้น นี่เป็นอีกพื้นที่ใน อ.ไชยปราการ รวมจาก 3 อำเภอที่มีสมาชิก 200 กว่าราย มีหน้าที่ในการรวบรวมผลผลิตยางพาราจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรง โดยพื้นฐานของทางตลาดทางภาคเหนือ อย่างอาจไม่ใช่สินค้าหลักของเขา เพราะเขามีการปลูกพืชอื่นผสมผสานไปด้วย ซึ่งที่ตรงกันกับนโยบายของทางรัฐบาล นั่นก็คือการปลูกพืชผสมผสาน เพราะฉะนั้นเกษตรกรสามารถบริหารจัดการและบริหารความเสี่ยงของตัวเองได้ง่าย ในฤดูเก็บเกี่ยวพืชอื่นที่นำไป แต่พอได้เวลาของการกรีดยางก็กรีดยางนำผลผลิตมาส่ง

"ทุกวันนี้ตลาดยางพาราเน้นใช้คุณภาพนำตลาด ภาคเหนือ ส่วนใหญ่ผลผลิตยางมันไม่มากนัก ดังนั้นการที่จะทำให้อัตราค่าสูง

ก็ต้องใช้เรื่องของคุณภาพนำเป็นหลัก ต้องควบคุมระบบเรื่องของเก็บไม่ให้มีสิ่งปลอมปน สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า ยางที่นำมาส่งต้องไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ ตะปู เป็นต้น จะทำให้ได้เนื้อยางที่เต็มและสามารถได้ราคาที่ดีเวลาส่งขาย"

นอกจากนี้ กยท. ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมยางพาราทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางที่เกษตรกรปลูกจนได้ผลผลิต นำไปขายผ่านตลาดยางท้องถิ่น จนถึงการแปรรูป ตลอดจนสามารถนำงานวิจัยมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งเกษตรกรสวนยางพาราของไทย สิ่งสำคัญที่ทาง กยท. ให้ความสำคัญคือพยายามนำระบบเข้ามาช่วยเหลือ คือ การทำบัญชีที่ถูกต้อง การวางระบบของตลาด การวางระบบการประมูลซื้อขายที่สะดวก โดยเข้ามาสนับสนุนตั้งแต่ ขั้นตอนในเรื่องของการวางระบบบัญชีที่ถูกต้อง ไปโรงสี เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งทางสมาชิก คณะกรรมการสามารถชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้สมาชิกฟังได้ ในขณะที่เดียวกันก็นำเอาระบบเรื่องของการประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วย ทำให้เกษตรกรมีโอกาสได้ราคาสูงขึ้น ในขณะที่เดียวกันพ่อค้าเองก็ได้ประโยชน์จากการมีแหล่งที่จะสามารถประมูลหรือได้ผลผลิตได้มากขึ้น

สำหรับตลาดกลางยางพาราเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางโดยตลาดกลางยางพาราถือว่า เป็นตลาดที่มีระบบการซื้อขายซึ่งมีมาตรฐาน และเปิดให้มีการแข่งขันได้





ฉบับที่ 166 กันยายน 2560

อย่าง เสรี การที่มีตลาดกลางอย่างพาราตั้งอยู่ในพื้นที่ปลูกยาง และมีเกษตรกรประกอบอาชีพทำสวนยางจำนวนมาก ถือเป็นความช่วยเหลือระดับราคาขายในตลาดท้องถิ่นให้สูงขึ้น เนื่องจาก มีตลาดท้องถิ่นหลายแห่งที่ใช้ราคาของตลาดกลางอย่างพาราเป็นราคาอ้างอิงทำให้ไม่ถูกกดราคาจากผู้รับซื้อขอยางรายย่อยในท้องถิ่น

ด้านคุณแป้ว (โทร.09-3173-1544) ผู้ซื้อผลผลิตจากเกษตรกรกลุ่มนี้ เผยว่าเดิมเป็นผู้รับซื้อผลผลิตยางพาราอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ ต่อมาเห็นว่าในพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่ แหล่งรับซื้อไม่ค่อยมีมากจึงตัดสินใจมาทำธุรกิจรับซื้อยางก้อนถ้วยจากเกษตรกรในโซนภาคเหนือเป็นเวลา 4 ปีมาแล้ว โดยผ่านการประมูล และจะเป็นผู้ชนะการประมูลทุกครั้ง คุณแป้วบอกว่ายางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพ เป็นยางสะอาด มีผลผลิตเกือบทุกวัน ทำให้เธอเองก็มีขางก้อนไปแปรรูปเป็นยางเครปอย่างสม่ำเสมอจะส่งออกไปต่างประเทศ

“ในพื้นที่ภาคเหนือถึงจะเป็นแหล่งปลูกยางใหม่ ยางยังอายุไม่มาก เปอร์เซ็นต์ของน้ำยางอาจจะสู้ทางใต้ไม่ได้ แต่เชื่อว่าในอนาคตไม่แพ้ทางใต้แน่นอน ที่สำคัญเกษตรกรในพื้นที่นี้มีจุดแข็งตรงที่ว่า เขาผลิตยางก้อนถ้วยสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน มีผลผลิตเข้ามาประมูลที่สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เคยมาประมูลในช่วงที่ที่สุดมีมูลค่าสูงสุดเป็นล้านบาทเลย หรือ ในช่วงขางน้อยมูลค่าการประมูลก็ประมาณ 4-5 แสนบาท ส่วนผลผลิตที่ประมูลมาได้ก็จะนำมาแปรรูปเป็นยางเครป ก่อนที่จะเตรียมส่งออกไปต่างประเทศที่เราทำคอนเน็คชันไว้”

กขท.ให้ความสำคัญในการส่งเสริมยางพาราทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางที่เกษตรกรปลูกยางพาราจนให้ผลผลิต และนำไป



คุณแป้ว ผู้รับซื้อผลผลิต

ขายผ่านตลาดกลางท้องถิ่น รวมถึงการแปรรูปที่นำงานวิจัยมาต่อยอดสร้างธุรกิจและมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา เช่น การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา ซึ่งขณะนี้มีทั้งภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกรที่รวมกลุ่มธุรกิจแปรรูปในรูปแบบต่างๆ ทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากยางพาราที่มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของภาคเหนือ 🍌

